

๑. ผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเด็น	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ปภ.	สาระสำคัญ / รายละเอียด
<p>หลักสูตรการ บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) สำหรับบริหาร จัดการความเสี่ยงจาก สาธารณภัยในระดับ พื้นที่</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มศักยภาพการจัดการ ความเสี่ยงจากสาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์ และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามหลัก สากล</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการด้านการจัดการ ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานและ เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งใน และต่างประเทศให้มีความ เป็นเอกภาพ</p> <p>สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง จากสาธารณภัย</p>	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เห็นความสำคัญของการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของ บุคลากรในทุกระดับและทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในระดับพื้นที่ ซึ่งมีความสำคัญในการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานให้สามารถรับมือและจัดการกับสถานการณ์ ภัยในปัจจุบันในทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปภ. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (สพบ.) จัดทำหลักสูตรการบัญชาการ เหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ดังนี้</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน ๔๐ คน ต่อรุ่น ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากร ปภ. ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้ช่วยหัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ ● ภาควิชาเครือข่าย ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - กรมการปกครอง ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายความมั่นคง หรือปลัดอำเภอหัวหน้า กลุ่มบริหารงานปกครอง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้อำนวยการเขต กรุงเทพมหานคร <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเข้าใจระบบบัญชาการ เหตุการณ์ ประยุกต์ใช้หลักการบัญชาการเหตุการณ์ ในการจัดการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ และองค์กร ปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมถึงเข้าใจบทบาท หน้าที่ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้งสามารถ วางแผน และจัดทำแผนเผชิญเหตุในการจัดการ สาธารณภัยในพื้นที่</p> <p>ระยะเวลาศึกษาอบรม : ดำเนินการระหว่าง เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน</p> <p>สถานที่ศึกษาอบรม : แจ้งให้ทราบภายหลัง</p>

โครงสร้างหลักสูตร : รวมทั้งสิ้น ๒๓ ชั่วโมง
ประกอบด้วย (๑) หมวดวิชาการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย จำนวน ๑๗ ชั่วโมง และ (๒) หมวด
วิชาการเสริมสร้างประสบการณ์ จำนวน ๖ ชั่วโมง

๒. ผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นำเสนอโดยเอกสาร)

หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเด็น	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ปก.	สาระสำคัญ / รายละเอียด
๑. การปฏิบัติงานฝึกอบรม/สัมมนา งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	<p><u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> สร้างความเข้มแข็งแก่ ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และ เครือข่าย ให้มีความรู้ ตระหนักรู้ มีวัฒนธรรมความ ปลอดภัย และมีส่วนร่วมใน การจัดการความเสี่ยงจาก สาธารณภัยตามแนวทาง พระราชรัฐ</p> <p><u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> พัฒนาองค์กรและบุคลากร ไปสู่การเป็นองค์กรที่มี ขีดสมรรถนะสูง และ สามารถรองรับความ เปลี่ยนแปลงได้</p>	<p>สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการตามภารกิจด้านการฝึกอบรม และขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์และนโยบาย เร่งด่วนของ ปก. โดยมีโครงการฝึกอบรม/สัมมนา สำหรับบุคลากรภายในของกรม ปก. งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ หลักสูตร สพบ. ได้มีการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานฝึกอบรม/ สัมมนา และแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ เพิ่มเติมอีก จำนวน ๕ โครงการ/หลักสูตร รวมเป็น ๑๖ โครงการ/ หลักสูตร ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p><u>หลักสูตรตามแผนการฝึกอบรมฯ ดำเนินการแล้ว</u> จำนวน ๑๑ หลักสูตร</p> <ol style="list-style-type: none">๑. หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปก.)๒. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย๓. หลักสูตรวิทยากรด้านการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ๔. หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร๕. หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ๖. หลักสูตรการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน๗. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการ จัดการภัยพิบัติ : CBDRM๘. หลักสูตรวิทยากรการบริหารจัดการศูนย์พักพิง ชั่วคราว๙. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญ สถานการณ์วิกฤติ (ERT)

- ด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางน้ำที่มีกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วม
- ด้านการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลหนักในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๐. หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๑. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning)

หลักสูตรตามแผนการฝึกอบรมฯ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๖ พ.ค. - ๒๓ ส.ค. ๖๕ (๓๐ ชั่วโมง))

หลักสูตรตามแผนการฝึกอบรมฯ ยังไม่ดำเนินการ

จำนวน ๔ โครงการ/หลักสูตร

๑. โครงการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทีมงานพัฒนาบุคลากร
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่
๔. หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำทางทะเล (Basic Life Guard)

หลักสูตรนอกแผน/ตามนโยบายผู้บริหาร ดำเนินการแล้ว

จำนวน ๒ หลักสูตร

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) รุ่นที่ ๑ - ๓
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรฯ หลักสูตรหลักการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นที่ ๑ - ๒
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรฯ หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑ - ๒

<p>๒. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอและหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ให้มีความรู้ตระหนักรู้ มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางพระราชรัฐ</p>	<p>๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรฯ หลักสูตรการดับเพลิงในเรือชั้นพื้นฐาน (Marine Fire Fighting) รุ่นที่ ๑ - ๒</p> <p>๕. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๖. หลักสูตรการควบคุมสั่งการและบริหารจัดการเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕</p> <p>หลักสูตรนอกแผน/ตามนโยบายผู้บริหาร อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ หลักสูตร (๙ ครั้ง ๙ จังหวัด) ได้แก่</p> <p>๑. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอและหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง หมายเหตุ: ดำเนินการแล้ว ๘ ครั้ง ๘ จังหวัด เหลือ ๑ ครั้ง ๑ จังหวัด คือ โรงแรมแคนทารี โฮเทล (ศรีมหาโพธิ) จ.ปราจีนบุรี (ดำเนินการวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นทั่วประเทศและปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมยู นิมมาน เป้าหมาย ๒๑๔ คน มีผู้เข้าอบรม ๑๙๘ คน</p> <p>๒. วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กรุงเทพมหานคร โรงแรมรามาร์กเด้นส์ เป้าหมาย ๒๙๑ คน มีผู้เข้าอบรม ๒๖๗ คน</p> <p>๓. วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นส์ เป้าหมาย ๒๘๘ คน มีผู้เข้าอบรม ๒๖๗ คน</p> <p>๔. วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดอุดรธานี โรงแรมนภากัลย์ เป้าหมาย ๑๙๖ คน มีผู้เข้าอบรม ๑๗๑ คน</p>
---	---	--

		<p>๕. วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมฟอร์จูน โคราช เป้าหมาย ๑๘๐ คน มีผู้เข้า อบรม ๑๖๖ คน</p> <p>๖. วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงแรมบรรจงบุรี เป้าหมาย ๑๙๙ คน มีผู้เข้าอบรม ๑๘๗ คน</p> <p>๗. วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดสงขลา โรงแรมคริสตัล เป้าหมาย ๑๑๗ คน มีผู้เข้าอบรม ๑๐๙ คน</p> <p>๘. วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพิษณุโลก โรงแรมวังจันรีเวอร์วิว เป้าหมาย ๑๓๘ คน มีผู้เข้า อบรม ๑๖๒ คน</p> <p>๙. วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดปราจีนบุรี โรงแรมแคนทารี เป้าหมาย ๑๖๙ คน ****รอ ดำเนินการ</p>
--	--	--

หมายเหตุ: ๑. ผู้ประสานงาน นางสาววิดา โสภณ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล นส. โทร ๓๓๓๕
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๙๐๙

๒. โปรดส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : meeting.ddpm@gmail.com
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕